



เอกอัครราชทูตบั้นขมมพล.-หนุนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในภูมิภาค

คณะผู้บริหารมพล.ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ประเทศต่าง ๆ ประจำประเทศไทยรวม 29 แห่ง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ห้องดอยตุง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมพล. พร้อมคณะผู้บริหารมพล. ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ประจำประเทศไทยรวม 29 แห่ง ผู้แทนสำนักว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ รวมทั้งผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมโครงการพัฒนาดอยตุง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ท่อผืน และอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2549 ทั้งนี้การนำคณะผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ และองค์กรระหว่างประเทศมาเยี่ยมชมโครงการพัฒนาดอยตุงจะเป็นโอกาสในการเผยแพร่การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนของไทย รวมทั้งจะช่วยส่งเสริมการตลาดให้แก่สินค้าจากโครงการพัฒนาดอยตุง เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศและประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งเป็นตลาดสำคัญในการเปิดให้สามารถเข้าถึงตลาดสำหรับสินค้าจากโครงการพัฒนาทางเลือกเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังจะเป็นประโยชน์แก่ผู้แทนบางประเทศที่มีปัญหาการปลูกพืชเสพติด โดยโครงการพัฒนาดอยตุงเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับดำเนินโครงการพัฒนาทางเลือกในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค อธิการบดีมพล.ได้กล่าวต้อนรับคณะพร้อมบรรยายสรุปเกี่ยวกับความเป็นมาและการบริหารงานของมพล. ที่เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพด้วยการเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ เป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่กำหนดให้มีนักศึกษาไม่เกิน 10,000 คน เปิดสอนสาขาวิชาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ การศูนย์กลางของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง และที่สำคัญคือการผลิตบัณฑิตคุณภาพ คณะผู้แทนได้กล่าวชื่นชมวิสัยทัศน์การดำเนินงานของมพล. และความสวยงามของทัศนียภาพของมหาวิทยาลัย สำหรับเอกอัครราชทูตบั้งขมมพล. กล่าวชื่นชมการบริหารงานของมพล. พร้อมแนะนำให้มพล.เป็นศูนย์กลางของการพัฒนางานในด้านต่างๆ ในภูมิภาคนี้ ส่วนเลขานุการเอกอัครราชทูตลาว กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมมพล.ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแม้ว่าจะมีข้อจำกัดและความยุ่งยากในการดำเนินการระยะแรก แต่จะเกิดผลดีในอนาคต ซึ่งจะนำไปเป็นแบบอย่างให้กับมหาวิทยาลัยในประเทศลาวต่อไป